

Jacklyn Lưu, tài năng bơi nghệ thuật của đội tuyển Mỹ tại Olympic 2024

Mai Nguyễn – 9 tháng 8, 2024



Jacklyn Lưu. (Hình: Kristy Sparow/Getty Images)

Tại Thế Vận Hội Paris 2024, đội tuyển bơi lội nghệ thuật Hoa Kỳ giành được huy chương bạc ở bộ môn Artistic Swimming (bơi lội nghệ thuật).

Trong nhóm chín nữ vận động viên, có sự góp mặt của Jacklyn Lưu, 25 tuổi, người Mỹ gốc Việt. Cô đến từ Milpitas, California.

Đội tuyển bơi lội nghệ thuật của Mỹ đã chọn trình diễn một bài được coi là ở trình độ cực khó, với phần đi giật lùi lừng danh “moon walk” của Michael Jackson trong bài Smooth Criminal, nhưng dưới nước. Phần thi đã diễn ra tại hồ bơi St Denis Paris, và kết thúc thực sự ửng hộ nồng nhiệt của tất cả những người theo dõi.



Một màn biểu diễn của đội tuyển bơi lội Hoa Kỳ. (Hình: Maddie Meyer/Getty Images)

Nước Mỹ đón nhận tin mừng huy chương bạc ở bộ môn này sau hơn 20 năm không có giải, và cả cộng đồng người Việt ở Mỹ cũng hân hoan khi có một nhân tài gốc Việt cùng góp mặt trong việc giành được huy chương này.

Jacklyn Lưu là vận động viên người Mỹ gốc Việt, thế hệ thứ hai của người Việt tự do tại Hoa Kỳ.

Jacklyn bắt đầu sự nghiệp của mình vào năm 2011, tỏa sáng tại Giải vô địch UANA Pan American với vị trí thứ nhất ở nội dung đồng đội, thứ hai ở nội dung đôi và thứ năm ở nội dung hình khối.

Cho đến năm 2016, cô đạt nhiều giải thưởng khi giành được vị trí thứ nhất ở nội dung đơn, đôi, đồng đội và hình khối tại nhiều giải vô địch quốc gia và quốc tế, bao gồm Giải vô địch UANA Pan American, Giải vô địch Junior China Open và Giải vô địch quốc gia Hoa Kỳ.



Đội

tuyển bơi nghệ thuật của Hoa Kỳ chụp ảnh lưu niệm sau khi thắng giải ở Olypmic 2024
(Hình: Joe Scarnici/Getty Images for USOPC)

Jacklyn học tại Trường Trung Học Valley Christian ở San Jose, California vào năm 2017, nơi cô giành huy chương vàng trong một cuộc thi kỹ thuật với số điểm là 83,4183. Nối tiếp, Jacklyn Lưu cũng giành được huy chương bạc trong cả hai cuộc thi quốc gia ở mục biểu diễn đôi với Karen Li, và giải đơn. Từ đó, cô lọt vào sự chú ý và theo dõi của nhiều huấn luyện viên và tổ chức đào tạo tuyển thủ quốc gia của Hoa Kỳ.

Năm 2021, cô giành được danh hiệu biểu diễn cá nhân tại US Collegiate Nationals, khi đang còn là học sinh cuối cấp. Sau đó, cô đạt nhiều cột mốc quan trọng, bao gồm chức vô địch đồng đội US Collegiate Nationals năm 2021 ở tất cả các giải đơn, đôi và đồng đội. Sau nhiều giải thưởng liên tiếp khác, Jacklyn được đặc biệt chọn tham gia đội tuyển bơi nghệ thuật cấp cao của Đội tuyển Hoa Kỳ (2022).



Các vận động viên giành huy chương bạc môn bơi nghệ thuật của đội tuyển Hoa Kỳ chụp ảnh cùng huy chương của họ vào ngày thứ mười ba của Thế Vận Hội Olympic Paris 2024 tại Công viên Champions hôm 8 Tháng Tám 2024 tại Paris, Pháp. (Hình: Luke Hales/Getty Images)

Jacklyn Lưu sinh ngày 30 Tháng Tư năm 1999 tại Milpitas, California, Hoa Kỳ, cha mẹ là Dũng Lưu và Lệ Hà. Cô có hai anh trai là Justin Lưu và Jeffrey Lưu.

Lệ Hà, mẹ của Jacklyn Lưu, đến Hoa Kỳ tị nạn từ Việt Nam vào năm 1980. Bà tốt nghiệp tại Đại học San Jose State ở California vào năm 1992. Sau khi tốt nghiệp, bà định cư luôn tại Santa Clara County, và làm việc với tư cách là một đại lý bất động sản từ năm 2002 và giữ chức danh cao nhất là thành viên danh giá của Hiệp hội Môi giới Bất động sản Quốc gia (NAR).

Ông Dũng Lưu là một người kín đáo và thường không xuất hiện trước giới truyền thông, cũng như ít khi đồng ý cung cấp thông tin về bản thân mình.

Ngay trong lúc Olympic 24 còn chưa kết thúc, cộng đồng những người Việt tự do đã vô cùng hãnh diện, chia sẻ nhau về tin tức này, vì trong kỳ hội thể thao thế giới Paris, có ít nhất ba vận động viên gốc Việt trong Đoàn đội tuyển Mỹ, cho tới nay đã góp sức đem lại những điểm sáng đáng quý cho thể thao toàn thế giới.

Mai Nguyễn

Nguồn: <https://saigonnhonews.com/the-next-gen/jacklyn-luu-tai-nang-boi-loi-nghe-thuat-cua-doi-tuyen-my-tai-olympic>

www.vietnamvanhien.org



VIỆT NAM VĂN HIẾN

www.vietnamvanhien.info



TỦ SÁCH VĂN HIẾN TRÊN MẠNG VỚI HƠN 11300 TÁC PHẨM & TIẾT MỤC